

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ร่วมกับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จัดงานประกวดแผนธุรกิจระดับชาติ ภายใต้ชื่อการประกวด “เส้นทางสู่นวัตกรรม ระดับประเทศ ประจำปี 2562-Research to Market: R2M Thailand 2019” ซึ่งเป็นการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษามาเป็นโจทย์ให้นักศึกษาจัดทำแผนธุรกิจเพื่อเข้าประกวดในเวทีการแข่งขัน การจัดการประกวดในปี 2562 นี้ เป็นการจัดการแข่งขันปีที่ 6 และจัดการแข่งขันในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพ รวมเงินรางวัลทุกรางวัลมูลค่าสูงถึงกว่า 100,000 บาท

ในปีนี้มีทีมผู้เข้าแข่งขันเริ่มต้นถึง 200 ทีม จาก 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ทั่วประเทศ จากนั้นไปคัดกรองในระดับภาค ในภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนเหลือ

ทีมเข้าสู่รอบระดับประเทศเพียง 20 ทีมเท่านั้น ทั้งนี้ได้มีการประเมินมูลค่าผลงานวิจัย พบว่างานวิจัยที่เข้าร่วมการแข่งขันนี้มีมูลค่าเริ่มต้นสูงถึงกว่า 35 ล้านบาท

#### รางวัลชนะเลิศ

ได้แก่ทีม Pentagon จากมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ ผลงานคือวัสดุขับแรงกระแทกจากยางพารา โดยได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม Fell Good จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ผลงานคือบรรจุภัณฑ์ชีวภาพที่ย่อยสลายได้ 100% โดยได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม GreenMat G จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากผลงานแผ่นไบโอฟิล์มเพื่อรักษาเมล็ด ผลกดทับ หรือแผลเรื้อรังที่สกัดจากเศษไหมเหลือทิ้ง โดยได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย ได้แก่ทีม SMOG จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผลงานเครื่องกำจัดตะกรันในท่อส่งน้ำบาดาลด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า โดยได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และทีม Sparkle

# อุทยานวิทยาศาสตร์ กับเส้นทางสู่ 'นวัตกรรมไทย'



Dew จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผลงานผลิตภัณฑ์ถุงห่อเครื่องถ้วยที่ช่วยเพิ่มคุณภาพของกล้วย โดยได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

น.ส.ทิพวัลย์ เวชชกรันย์ ผู้อำนวยการ สอว. กล่าวว่า การจัดการประกวดเส้นทางสู่นวัตกรรมนี้เป็นการประกวดที่ วท. สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้เกิดการนำงานวิจัยในสถาบันการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างจริงจังและตรงเป้าหมาย เพื่อผลักดันเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมของประเทศ

นายพูนสวัสดิ์ เผ่าประพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม กลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ ประธานคณะกรรมการตัดสิน กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้ผลงานที่เข้าการแข่งขันเป็นผลงานที่มีศักยภาพสูงในเชิงพาณิชย์ทั้งสิ้น และนักศึกษาทุกทีมก็สามารถทำแผนธุรกิจมาเสนอได้อย่างดีเยี่ยมทุกทีม แต่ในส่วนของการตัดสินนั้นก็วัดกันด้วยความสมบูรณ์และ

ชัดเจนของแผนธุรกิจเท่านั้น พร้อมกันนี้ยังเสริมว่างานวิจัยที่เข้าร่วมแข่งขันนี้สามารถนำไปต่อยอดได้ทันที และล้วนแล้วแต่สามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประเทศได้อย่างมาก พร้อมทั้งได้ชื่นชมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ริเริ่มและสนับสนุนกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง

รศ.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) กล่าวว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ มอบ.ได้พัฒนาระบบการจัดการการแข่งขันขึ้นมาใหม่ทั้งหมด ทั้งระบบการแนะนำตัวทีมแข่งขัน ระบบการจับเวลา ระบบการให้คะแนน และระบบการประมวลผล โดยได้นำเอาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลผู้แข่งขัน ข้อมูลคะแนน และการแสดงผลแบบเรียลไทม์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขันของรายการ R2M ขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง

ทพ.วิสอน มุนละสาน ผู้จัดการศูนย์ก่อสร้างผู้ประกอบการธุรกิจโอทีลาว (LUBIC) มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ซึ่งได้รับเชิญให้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วยกล่าวว่า งานในครั้งนี้มีประโยชน์มากต่อการพัฒนาการทำงานสร้างสตาร์ทอัพใน สปป.ลาว และเป็นจุดเริ่มต้นในการเชื่อมโยงมหาวิทยาลัย องค์กรเอกชน อุตสาหกรรม และภาครัฐของ สปป.ลาว

พร้อมกันนี้ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยที่สนับสนุนให้ได้มาสังเกตการณ์ในครั้งนี้